
 

 

 

Reykjanesbær 24.03.2021 

 

Fyrir hönd aðila sem vilja stofna Borðtennis félag í Reykjanesbæ sendi ég hér með formlegt erindi um 

tillögu að aðstöðu fyrir félagið. 

 

Formlegt ferli um stofnun Borðtennisfélags er á borði Íþróttabandalags Reykjanesbæjar og hjá 

Borðtennissambandi Íslands og hafa stjórnir beggja félaga tekið vel í það. 

Stofnun Borðtennisfélagsins er í ferli og ætti að ljúka kringum páska 

 

Í augnablikinu hafa borðtennisiðkendur ekki auðugt æfingapláss og fá inni í Kaþólskukirkjunni á 

Ásbrú. 

 

Hugmynd kom upp hvort Borðennisfélagið fengi afnot af auðu húsnæði slökkvistöðvarinnar móti 

krossmóa í Keflavík, eða helming þess húsnæðis. 

 

Fyrir hönd Borðtennisfélagsins óska ég því eftir bráðabirgða úrlausn á þeim stað eða til vara önnur 

úrræði því aukinn áhugi kallar á fjölgun borða r 2 í dag í 6 borð sem fyrst. 

 

Guðbergur Reynisson 

Formaður ÍRB 

S 825-0011 


